

**มก. จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
และศูนย์วิจัยทางสัตวแพทย์ ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ครอบครัวและมีมาตรฐานดีเยี่ยม**

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อารัม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่า ขณะนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และศูนย์วิจัยทางสัตวแพทย์ เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา และเพื่อให้มีหน่วยงานที่สามารถถวายงานด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรในระดับดีเยี่ยมได้มาตรฐานสำหรับประชาชนในพื้นที่ตอนล่างของประเทศให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โครงการจัดตั้งนี้ยังมีส่วนผลักดันให้เป็น Veterinary International Hub โดยมีโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นแกนหลักสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เป็นสถาบันชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นมาภายใต้การกำกับดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ จังหวัดราชบุรี โดยทำหน้าที่เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยและฝึกงานสำหรับนิสิตและให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้เข้าไปถวายงานดูแลสุนัขและสัตว์ต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยงไว้ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังไว้วางพระราชหฤทัยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการวิจัยและติดตามฟื้นฟูดูแลสุขภาพสัตว์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินงานด้านการวิจัยอีกด้วย จากกรณีที่ทีมสัตวแพทย์ได้ถวายการดูแลนี้ทำให้ได้ทราบว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ตอนบนยังขาดสถานที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจร และยังมีอาณาบริเวณที่มีเขตการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อธุรกิจทั้งทางบกและทางทะเล และบางครั้งยังพบปัญหาด้านการเจ็บป่วยของสัตว์ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของสัตว์สู่คนอีกด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาแล้วถึงความจำเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน พร้อมทั้งศูนย์วิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์โดยเป็นสถานที่ให้บริการทางวิชาการค้นคว้าวิจัยและฝึกอบรมทางด้านสัตวแพทย์

สำหรับการเตรียมความพร้อมและความก้าวหน้าของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน นั้น ในเบื้องต้นกองทัพกได้สนับสนุนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ในตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 และได้แต่งตั้งให้ ผศ.น.สพ.คงศักดิ์ เทียงธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน สำหรับการจัดสรรอาคารและพื้นที่ใช้สอยของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นอาคารโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยส่วนบริหาร ส่วนสัตว์ป่วยนอก ส่วนสัตว์ป่วยใน ส่วนผ่าตัด ส่วนสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ และส่วนที่ 2 เป็นอาคารสุนัขทรงเลี้ยง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทานที่ 14 ในการเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานภายในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ซึ่งจะทำการปรับพื้นที่และขุดบ่อกักเก็บน้ำ ปลูกต้นไม้ และสร้างลานจอดรถ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมที่จะผลิตบัณฑิตด้านสัตวแพทย์ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในงานป้องกัน ควบคุม รักษาโรค บริการแนะนำสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคระบาดหรือโรคที่ติดต่อกันจากสัตว์สู่คน งานด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข งานควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งในการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน นี้จึงเป็นการกระจายความรู้สู่ชุมชน โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้จะเข้าไปถ่ายทอดความรู้ และแนะนำการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย ซึ่งงานบริการวิชาการและงานด้านสัตวแพทย์นี้จะช่วยสร้างประโยชน์ทั้งในด้านสัตวสาธารณสุข เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่อื่นจะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศโดยรวมต่อไป